

แผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

กองแผนงาน กรมอนามัย

ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่มกิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	มาตรการ	ประเด็นความรู้ที่ให้ผู้รับบริการ	หมายเหตุ
1	ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายใน และแผนBCP							
1	ประชุมกองแผนงานทุกเดือน เพื่อสื่อสารทิศทางและถ่ายทอดนโยบาย/ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรม และกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกองแผนงาน	5	ครั้ง	1 มี.ค. 65	10 ส.ค. 65	การชี้แจง/สื่อสาร กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมภายใน (Advocate : ชี้นำสื่อสาร)	- หลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	
2	การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงานการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกองแผนงาน	3	ครั้ง	1 มี.ค. 65	10 ส.ค. 65	การชี้แจง/สื่อสาร กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมภายใน (Advocate : ชี้นำสื่อสาร)	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	
3	รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน	1	ครั้ง	1 เม.ย. 65	15 พ.ค. 65	การชี้แจง/สื่อสาร กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมภายใน (Advocate : ชี้นำสื่อสาร)	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	

ที่	ตัวชี้วัด/กิจกรรม/ขั้นตอน	เป้าหมาย (จำนวน)	หน่วยนับ	วันที่เริ่ม กิจกรรม	วันที่สิ้นสุด	มาตรการ	ประเด็นความรู้ที่ให้ ผู้รับบริการ	หมายเหตุ
4	การจัดทำบทวิเคราะห์ฯ (เพิ่มเติม) / กำหนดมาตรการและประเด็นความรู้/จัดทำแผนขับเคลื่อนฯ	1	ครั้ง	1 มี.ค. 65	10 เม.ย. 65	สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยคณะกรรมการฯ (Partner : สร้างพันธมิตรทุกภาคส่วน)	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	
5	รายงานผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนฯ	5	ครั้ง	1 มี.ค. 65	10 ส.ค. 65	การชี้แจง/สื่อสารกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมภายใน (Advocate : ชี้นำสื่อสาร)	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	
6	การทดสอบแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของกองแผนงาน	1	ครั้ง	1 มิ.ย. 65	30 มิ.ย. 65	สร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโดยคณะกรรมการฯ (Partner : สร้างพันธมิตรทุกภาคส่วน)	แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) กองแผนงาน	
7	การรายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2 , ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2	ครั้ง	1 ม.ค. 65	15 ก.ค. 65	การชี้แจง/สื่อสารกระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงานการควบคุมภายใน (Advocate : ชี้นำสื่อสาร)	หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑	